



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๘๗๒/๒๕๖๕ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมที่สนใจ เรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร โสภณาภรณ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติพร้อมผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (๑) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวม (๒) แนวคิดในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ (๓) แนวทางการจัดหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ (๔) การบริหารจัดการในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ (๕) การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับงาน โดยเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ A4 พร้อมจัดเตรียมและนำเสนอไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และจัดทำสำเนาจำนวน ๓๕ ชุด มอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๘ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิทยาลัย

๒. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ แสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถาม ต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ และประชาคมที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

๓. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลับกรองให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรอง ในวันจันทร์ที่ ๑๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี